
 
 

รายงานการประชุมสภาการศึกษา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 

วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา  ๑๐.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๒  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 
กรรมการที่มาประชุม 

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     ประธาน 
 (เลขาธิการสภาการศึกษา ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ แทน) 

๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      กรรมการ 
  (นายอภิชาติ  จีระวุฒิ) 

๓. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กรรมการ 
     (นายชินภัทร ภูมิรัตน) 
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กรรมการ 
     (นางสิริรักษ์ รัชชุศานติ  
     ท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ แทน)   
๕. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม      กรรมการ 
     (นายสมชาย  เสียงหลาย)  
๖. เลขาธิการคุรุสภา       กรรมการ 

  (นายองค์กร  อมรสิรินันท์) 
๗. ผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและ    กรรมการ 

  ประเมินคุณภาพการศึกษา  
   (นายนาวิน  วิยาภรณ์ รองผู้อ านวยการฯ แทน) 

๘. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ      กรรมการ 
     (นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช รองผู้อ านวยการฯ แทน)  
๙. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา     กรรมการ 

  (นายสงขลา วิชัยขัทคะ รองเลขาธิการฯ แทน) 
๑๐. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 

  (นางสาวสุวรรณี ค ามั่น รองเลขาธิการฯ แทน) 
๑๑. ปลัดกระทรวงแรงงาน       กรรมการ 

    (นายนคร ศิลปอาชา รองปลัดกระทรวงฯ แทน) 
๑๒.  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     กรรมการ 

   (นายนิติพันธ์ สระภักดิ์  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา แทน) 
 
 



๒ 

 

๑๓. ปลัดกระทรวงมหาดไทย      กรรมการ 
     (นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม  
     ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน แทน) 

๑๔. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรรมการ 
     (นางสิริพร ถาวโรฤทธ์ิ  
      ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ แทน) 

๑๕. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
     (นายเดชาธร เกิดภาพิพัฒน์ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสังคมอิเล็กทรอนิกส์ แทน) 

๑๖. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
       (นางสาวสุนีย์ เลิศเพียรธรรม  
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  แทน) 
๑๗. พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมเมสโก)     กรรมการ 
๑๘. รองศาสตราจารย์กมลชัย     รัตนสกาววงศ์    กรรมการ 
๑๙. นายเกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์    กรรมการ 
๒๐. นายเจต     ประภามนตรีพงศ์   กรรมการ 
๒๑. นายทองอยู่     แก้วไทรฮะ    กรรมการ 
๒๒. รองศาสตราจารย์ทองอินทร์  วงศ์โสธร    กรรมการ 
๒๓. ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ      กรรมการ 
๒๔. นายนภดล     ทองนพเก้า    กรรมการ 
๒๕. นายนิพนธ์     สุรพงษ์รักเจริญ   กรรมการ 
๒๖. นายประทีป    วีระพัฒนนิรันดร์   กรรมการ 
๒๗. นายประพล     วิระพรสวรรค์    กรรมการ 
๒๘. ศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์   อังกสิทธิ์    กรรมการ 
๒๙. นายพนม   พงษ์ไพบูลย์    กรรมการ 
๓๐. รองศาสตราจารย์พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ์   กรรมการ 
๓๑. นายไพฑูรย์     จัยสิน     กรรมการ 
๓๒. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์  สินลารัตน์    กรรมการ 
๓๓. นายมานิจ   สุขสมจิตร    กรรมการ 
๓๔. ศาสนาจารย์มาโนช    แจ้งมุข     กรรมการ 
๓๕. ศาสตราจารย์ยงยุทธ   ยุทธวงศ์    กรรมการ 
๓๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขา   ปิยะอัจฉริยะ    กรรมการ 
๓๗. นายวิทธยา     บริบูรณ์ทรัพย์    กรรมการ 
๓๘. ศาสตราจารย์วิริยะ    นามศิริพงศ์พันธุ์   กรรมการ 



๓ 

 

๓๙. ศาสตราจารย์วิรุณ  ตั้งเจริญ    กรรมการ 
๔๐. นายสมหมาย    ปาริจฉัตต์    กรรมการ 
๔๑. นายสุทธินันท์    ปรัชญพฤทธิ์    กรรมการ 
๔๒. นายสเุทพ     สุริยาอัมฤทธิ์    กรรมการ 
๔๓. ศาสตราจารย์กติติคุณสุมน  อมรวิวัฒน์    กรรมการ 
๔๔. ศาสตราจารย์สุรพล         นิติไกรพจน์    กรรมการ 
๔๕. นายสุวัฒน์   เงินฉ่ า     กรรมการ 
๔๖. รองศาสตราจารย์อิสมาแอ อาลี     กรรมการ 
๔๗. นายอ านาจ     กุสลานันท์    กรรมการ 
๔๘. นายอ าพล     จินดาวัฒนะ    กรรมการ 
๔๙. เลขาธิการสภาการศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 

   (ท่ีปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา  
     นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ แทน)        

กรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    ติดราชการ 
๒. พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร สมมจิตโต)       ปฏิบัติศาสนกิจ 
๓. รองศาสตราจารย์ชนะ กสิภาร์        ติดภารกิจ 
๔. นายชิงชัย     หาญเจนลักษณ์    ติดภารกิจ 
๕. นายนุชากร   มาศฉมาดล     ติดภารกิจ 
๖. รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต     ติดภารกิจ  
๗. นายวัชรินทร์    ศรีบุรินทร์     ติดภารกิจ 
๘. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร   ตันไชย      ติดภารกิจ 
๙. นายอมรวิชช์   นาครทรรพ     ติดภารกิจ 
๑๐.  นายอมเรศ   ศิลาอ่อน     ติดภารกิจ 
๑๑.  ผู้ช่วยเลขานุการ       ติดราชการ 

     (รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล) 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๑. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี                      ผู้อ านวยการส านักพัฒนากฎหมายการศึกษา   

                                              รักษาการในต าแหน่งท่ีปรึกษาด้านระบบการศึกษา 
๒. นายก้องเกียรติ สหวรรณางกูร                                ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ         
๓. นางโสภณา  ตาแก้ว                                   ผู้อ านวยการส านักนโยบายด้านพัฒนา  

                                                                    คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
๔. นางจินตนา  ศักดิ์ภู่อร่าม                     ผู้อ านวยการส านักนโยบายด้านประสิทธิภาพ  

                                                               การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 



๔ 

 

๕. นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์                         ผู้อ านวยการส านักนโยบายด้านการเรียนรู้ 
                                                                ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา 

๖. นางสาววรัยพร  แสงนภาบวร         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ 
๗. นางอัมพร  พงษ์กังสนานันท์                     ผู้อ านวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา 
๘. นางสริิวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา             ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา 
๙. นางสาวสุภาพร  โกเฮงกุล        ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๑๐. นายวีระ  พลอยครบุรี                      ผู้อ านวยการกองงานเลขานุการสภาการศึกษา 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 
 ก่อนการประชุม กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา ศาสตราจารย์พิเศษ
ธงทอง จันทรางศุ ) แจ้ งให้ ท่ีประชุมทราบว่ า ประธานสภาการศึกษา รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) มอบหมายให้เลขาธิการสภาการศึกษาปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นประธานการประชุมแทน จึงได้ขอให้ท่ีปรึกษาด้านวิจัยและประเมินการศึกษา (นาง
สุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์) ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ และได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 

 ประธาน (เลขาธิการสภาการศึกษา ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ) รายงานท่ีประชุม
ว่า ฝ่ายเลขานุการฯได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ ให้กรรมการสภา
การศึกษาทุกท่านเพื่อพิจารณารับรอง เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ และฝ่ายเลขานุการฯ ได้
ด าเนินการแก้ไขตามความเห็นของกรรมการเรียบร้อยแล้ว  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เร่ืองเพื่อพิจารณา : การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา 
 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติ
 ตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ประธาน รายงานว่า เนื่องจากมีการประกาศจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
โดยแยกบางอ าเภอออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย อ าเภอท่ีแยกมาแล้วมารวมกัน
จัดตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬขึ้นใหม่ ดังนั้นเพื่ออนุวัตรตามฝ่ายปกครองท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว จึง
จ าเป็นต้องมีการก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา



๕ 

 

ประถมศึกษาหนองคายเขต ๒ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๓  และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ี ๒๑ ดังนี้ 

(๑) เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ เดิมประกอบด้วย ท้องท่ี ๕ อ าเภอ 
คือ อ าเภอโพนพิสัย อ าเภอปากคาด อ าเภอเฝ้าไร่ อ าเภอรัตนวาปี และอ าเภอโซ่พิสัย เปลี่ยนเป็น
ประกอบด้วย ท้องท่ี ๓ อ าเภอ คือ อ าเภอโพนพิสัย อ าเภอเฝ้าไร่ และอ าเภอรัตนวาปี เนื่องจาก
พื้นท่ี ๒ อ าเภอ คือ อ าเภอปากคาดและอ าเภอโซ่พิสัย ต้องไปขึ้นกับท้องท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ ตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 (๒) เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๓ เดิมประกอบด้วย ท้องท่ี ๖ อ าเภอ
คือ อ าเภอบึงกาฬ อ าเภอศรีวิไล อ าเภอเซกา อ าเภอพรเจริญ อ าเภอบึงโขงหลง และอ าเภอ 
บุ่งคล้า ปรับเปลี่ยนเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วย ท้องท่ี ๘ อ าเภอ 
โดยรวม อ าเภอโซ่พิสัย อ าเภอปากคาด เป็นท้องท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
ตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔  

(๓) ผลจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีให้แยกอ าเภอ 
บึงกาฬ อ าเภอเซกา อ าเภอโซ่พิสัย อ าเภอบุ่งคล้า อ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอปากคาด อ า เภอ 
พรเจริญ และอ าเภอศรีวิไล ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัด  
บึงกาฬท าให้เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ี ๒๑ ประกอบด้วยพื้นท่ี ๒ จังหวัด คือ จังหวัด
หนองคายและจังหวัดบึงกาฬ 
 ข้อเสนอการพิจารณาคือ  

 ๑. ให้เปลี่ยนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จากท่ีก าหนดไว้เดิม 
ประกอบด้วย ท้องท่ีอ าเภอโพนพิสัย อ าเภอปากคาด อ าเภอเฝ้าไร่ อ าเภอรัตนวาปี และอ าเภอ  
โซ่พิสัย เป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๒ ประกอบด้วย ท้องท่ีอ าเภอโพนพิสัย 
อ าเภอเฝ้าไร่ และอ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยมีส านักงานฯ ตั้งอยู่ท่ีอ าเภอโพนพิสัย 

๒. ใหเ้ปลี่ยนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๓ จากท่ีก าหนดไว้เดิม 
ประกอบด้วย ท้องท่ีอ าเภอบึงกาฬ อ าเภอศรีวิไล อ าเภอเซกา  อ าเภอพรเจริญ อ าเภอบึงโขงหลง 
และอ าเภอบุ่งคล้า เป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วย ท้องท่ีทุกอ าเภอ 
จังหวัดบึงกาฬ โดยมีส านักงานฯ ตั้งอยู่ท่ีอ าเภอเมืองบึงกาฬ 

 ๓. ให้เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ประกอบด้วย ท้องท่ีจังหวัดหนองคายและ
จังหวัดบึงกาฬ โดยมีส านักงานฯ ตั้งอยู่ท่ีอ าเภอเมืองหนองคาย  

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานเพิ่มเติมว่า การด าเนินการครั้งนี้
เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เขตพื้นท่ีการศึกษาสอดคล้องกับเขตการปกครอง และได้ค านึงแล้วว่า
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดหนองคายท่ีมีอยู่ ๓ เขตเดิม ถ้าได้มีการปรับแยกจังหวัด 
บึงกาฬออกมา และสามารถจะปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย ก็จะท าให้เขตพื้นท่ีการศึกษาสอดคล้อง
กับเขตการปกครองได้  
 



๖ 

 

การพิจารณา  

 นายสุวัฒน ์เงินฉ่ า กล่าวว่า เนื่องจากแผนท่ีในเอกสารการประชุมไม่ชัดเจนและมีข้อมูลไม่
สมบูรณ์ จึงขอถามว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬมี ๘ อ าเภอ จากเดิมเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต  ๓ มี ๖ อ าเภอ และเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคายเขต ๒ มี ๕ อ าเภอ เปลี่ยนเป็นประกอบด้วยท้องท่ีเหลือ ๓ อ าเภอ ถ้ามองในแง่ของ
ประชากร จ านวนนักเรียน โรงเรียน สมดุลกันหรือไม่ เพราะจังหวัดบึงกาฬมีพื้นท่ีกว้างมาก ดังนั้น
ควรจะแบ่งเป็น ๒ เขตได้หรือไม ่

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงว่า จังหวัดบึงกาฬมีอ าเภอใหญ่อยู่ ๒ อ าเภอ คือ อ าเภอ 
บึงกาฬและอ าเภอโซ่พิสัย นอกนั้นเป็นอ าเภอเล็กๆ ดังนั้นเมื่อดูจากปริมาณนักศึกษา ปริมาณ
ประชากร ตลอดจนการคมนาคมแล้ว จึงเห็นสมควรก าหนดเพียงเขตเดียว  

มติที่ประชุม 
 ท่ีประชุมเห็นชอบการก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษาและส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ตามท่ีเสนอ ดังนี้ 

 ๑. ให้เปลี่ยนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จากท่ีก าหนดไว้เดิม 
ประกอบด้วย ท้องท่ีอ าเภอโพนพิสัย อ าเภอปากคาด อ าเภอเฝ้าไร่ อ าเภอรัตนวาปี และอ าเภอ  
โซ่พิสัย เป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๒ ประกอบด้วย ท้องท่ีอ าเภอโพนพิสัย 
อ าเภอเฝ้าไร่ และอ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยมีส านักงานฯ ตั้งอยู่ท่ีอ าเภอโพนพิสัย 

๒. ใหเ้ปลี่ยนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๓ จากท่ีก าหนดไว้เดิม 
ประกอบด้วย ท้องท่ีอ าเภอบึงกาฬ อ าเภอศรีวิไล อ าเภอเซกา  อ าเภอพรเจริญ อ าเภอบึงโขงหลง 
และอ าเภอบุ่งคล้า เป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วย ท้องท่ีทุกอ าเภอ 
จังหวัดบึงกาฬ โดยมีส านักงานฯ ตั้งอยู่ท่ีอ าเภอเมืองบึงกาฬ 

 ๓. ให้เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ประกอบด้วย ท้องท่ีจังหวัดหนองคายและ
จังหวัดบึงกาฬ โดยมีส านักงานฯ ตั้งอยู่ท่ีอ าเภอเมืองหนองคาย  
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เร่ืองเพื่อพิจารณา : การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงส านักงานเขตพื้นที่   
                         การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ให้สอดคล้องกับเขตการปกครอง 
                         ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
 ประธาน รายงานว่า ผลจากการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมาท าให้ต าบลแจ่มหลวง 
ต าบลบ้านจันทร์ และต าบลแม่แดด อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมตั้งเป็นอ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่  และส่งผลกระทบดังนี้ 



๗ 

 

 (๑) เขตบริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ เดิม
ประกอบด้วยท้องท่ี ๒ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจอมทองและอ าเภอแม่แจ่มไม่ครอบคลุมท้องท่ีอ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา ซึ่งตั้งขึ้นใหม่   
     (๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้ นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้อ ๒.๓๘  ไม่ปรากฏชื่อ
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
 ข้อเสนอการพิจารณาคือ  
 ๑. เห็นสมควรก าหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 
๖  เดิมประกอบด้วยท้องท่ี ๒ อ าเภอ คือ อ าเภอจอมทอง และอ าเภอแม่แจ่ม   ให้ประกอบด้วย
ท้องท่ี ๓ อ าเภอ คือ อ าเภอจอมทอง อ าเภอแม่แจ่ม และอ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
 ๒. เห็นสมควรแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยให้ยกเลิกความในข้อ ๒.๓๘ และให้ใช้
ข้อความดังต่อไปนี้  “ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ ประกอบด้วย
ท้องท่ีอ าเภอจอมทอง อ าเภอแม่แจ่ม และอ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่” 

มติที่ประชุม 
 ท่ีประชุมเห็นชอบการก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ให้สอดคล้องกับเขตการปกครองตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหมต่ามท่ีเสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นสมควรก าหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 
๖  เดิมประกอบด้วยท้องท่ี ๒ อ าเภอ คือ อ าเภอจอมทอง และอ าเภอแม่แจ่ม   ให้ประกอบด้วย
ท้องท่ี ๓ อ าเภอ คือ อ าเภอจอมทอง อ าเภอแม่แจ่ม และอ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
 ๒. เห็นสมควรแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยให้ยกเลิกความในข้อ ๒.๓๘ และให้ใช้
ข้อความดังต่อไปนี้  “ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ ประกอบด้วย
ท้องท่ีอ าเภอจอมทอง อ าเภอแม่แจ่ม และอ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่” 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ : รายงานผลการวิจัย เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การ
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ 
 ศาสตราจารย์ไพฑูรย ์สินลารัตน์ รายงานว่า ผลการวิจัย เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ แบ่งเป็น ๔ ส่วน  คือ ๑) การ
ติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม  ๒) สภาพปัญหาการศึกษาของประเทศไทย  
๓) ปัจจัยท่ีท าให้ ๕ ประเทศมีความก้าวหน้าทางด้านคุณภาพการศึกษา และ ๔) ข้อเสนอแนะ
ส าหรับการศึกษาไทย ดังนี้ 
 



๘ 

 

 ๑. การติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม   
  ๑) โครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์นานาชาติ (TIMSS) 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ เทียบกับนานาชาติได้คะแนน
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย และผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ เทียบกับ
นานาชาตไิด้คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยและน้อยกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน  
  ๒) โครงการ PISA คือ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิก 
OECD (องค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ) และประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิกแต่เข้าร่วม
โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความรู้และทักษะการรู้สามด้าน ได้แก่ ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และการอ่านของเยาวชนกลุ่มอายุ ๑๕ ปี ทั้งนี้ในการประเมินผล PISA ปี ๒๐๐๓ เน้น
ด้านคณิตศาสตร์ ปี ๒๐๐๖ เน้นด้านวิทยาศาสตร์ และปี ๒๐๐๙ เน้นด้านการอ่าน พบว่า ประเทศ
ไทยได้คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยและต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน ทุกปี  

 ๓) การจัดอันดับสมรรถนะทางการศึกษาของสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการ
จัดการหรือ IMD (International Institute for Management Development: IMD) จาก
ข้อมูลเบ้ืองต้นในปี ๒๕๕๐ พบว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในอันดับ
ท่ีต่ าลง โดยจากอันดับท่ี ๒๙ เป็นอันดับท่ี ๓๓ จากจ านวน ๖๑ ประเทศ กล่าวโดยสรุป   
สัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียนไทยในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติท้ังด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร ์และการอ่านมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลและสมรรถนะทางการศึกษา
โดยภาพรวมของไทยกม็ีแนวโน้มท่ีลดลงด้วย  
 ๒. สภาพปัญหาการศึกษาของประเทศไทย มี ๕ เรื่องใหญ่ๆ ดังนี้  
  ๒.๑ หลักสูตร 
   ๑) หลักสูตรคณิตศาสตร์ สภาพปัญหาคือ (๑) ขาดครูคณิตศาสตร์ท่ีมี
ความรู้ ความช านาญ  (๒) การสอนไม่เน้นวิธีคิดทางคณิตศาสตร์ (๓)  การส่งเสริมสนับสนุนยังไม่
เป็นผลและ (๔) ไม่เน้นวัฒนธรรมเชิงเหตุผล  
   ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สภาพปัญหาคือ (๑) ขาดครูท่ีเก่งในเนื้อหาและ
การสอน (๒) การสอนไม่เน้นการฝึกและการใช้ประโยชน์มากเท่าท่ีควร (๓) ขาดการสนับสนุนครู
วิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง และ (๔) วัฒนธรรมของวิทยาศาสตร์ไม่เข้มแข็ง  

  ท้ังนี้การศึกษาของ ๕ ประเทศท่ีเข้มแข็งมากคือ เรื่องการส่งเสริมให้ครู
รวมตัวกันแบบสมาคมครู เช่น สมาคมครูคณิตศาสตร์ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ สมาคมครูสังคม 
สมาคมครูภาษาไทย แต่สมาคมครูของไทยค่อนข้างอ่อนแอมาก ซึ่งส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาเคยสนับสนุนอยู่ระยะหนึ่ง 
    ๓) หลักสูตรภาษาอังกฤษ สภาพปัญหาคือ (๑) ขาดครูผู้สอนท่ีมีความสามารถ
สูงท้ังเนื้อหาและวิธีการ  (๒) ก าหนดแนวทางการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษตามกลุ่ม  (๓) ขาด
สื่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการสอน  (๔) ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และ (๕) พื้น
ความรู้ภาษาอังกฤษของสังคมยังอ่อนอยู่มาก  



๙ 

 

   ๔) หลักสูตรหน้าท่ีพลเมือง สภาพปัญหาคือ (๑) ความสนใจในปัญหาสังคม
และประเทศมีน้อย  (๒) ไม่ได้ใส่ใจในหน้าท่ีพลเมืองไทยเท่าท่ีควร  (๓) การคิดวิเคราะห์ในงานทาง
สังคมมีน้อย (๔) การตระหนักในหน้าท่ีของพลเมืองยังมีน้อย และ (๕) การให้คุณค่า และการให้
การสนับสนุนกับครูสังคมศึกษาน้อย   
   ๕) หลักสูตรการรักการอ่าน สภาพปัญหาคือ (๑) ไม่มีนิสัยรักการอ่าน  
(๒) แหล่งเรียนรู้ยังมีไม่ท่ัวถึงโดยเฉพาะต่างจังหวัด (๓) หนังสือส าหรับผู้อ่านแต่ละวัยยังมีไม่มากพอ 
(๔) แผนและแนวทางการสนับสนุนยังไม่ชัดเจนและกว้างขวาง (๕) ผู้สอนยังไม่เน้นการปลูกฝัง
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห ์ 
  ๒.๒ ผู้เรียน  
   ๑)  คุณภาพของผู้เรียนตกต่ าอย่างต่อเนื่อง สภาพปัญหาคือ  (๑)  คุณภาพ
วิชาการตกต่ า (๒) คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบมีน้อย (๓) ความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์มีน้อย และ(๔) จินตนาการและการสร้างสิ่งใหม่ๆไม่ได้พัฒนาไปเท่าท่ีควร  
   ๒) ไม่มีความมุ่งมั่นและการท างานให้มีคุณภาพสูงท่ีจะมีการแข่งขันได้ใน
อนาคต  
   ๓) ความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและโลกในอนาคตมีน้อย  
  ๒.๓ ครผูู้สอน 
   ๑) วิชาชีพครูมีความตกต่ าอย่างต่อเนื่อง สภาพปัญหาคือ  (๑) คนไม่สนใจ
เรียนครูมากกว่า ๓๐ ปี (๒) สถาบันครุศึกษาได้รับการสนับสนุนน้อยมาตลอด (๓) แรงจูงใจในการ
เรียนมีไม่มากพอ และ (๔) ภาวะหนี้สินสูง  
   ๒) การขาดแคลนในบางสาขาท าให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวม  
   ๓) งานครูไม่ท้าทายและไม่สร้างสรรค์เพียงพอ  
  ๒.๔ สถานศึกษา 
   ๑) โรงเรียนเป็นเสมือนโรงงานรุ่นเก่าท่ีล้าสมัย สภาพปัญหาคือ (๑) อาคาร 
สถานท่ีเก่าไม่ทันสมัย (๒) ขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์การเรียนท่ีทันสมัย และ (๓) สิ่งแวดล้อมท้ัง
ด้านบุคคลและด้านกายภาพไม่ส่งเสริมการเรียนรู้เท่าท่ีควร  
   ๒) ขาดการทุ่มเทงบประมาณอย่างจริงจัง 
   ๓) ขาดมาตรฐานกลางในการดูแลสภาพแวดล้อม 
  ๒.๕ การบริหารจัดการ สภาพปัญหาคือ 
   ๑) การกระจายอ านาจยังไม่เกิดขี้นอย่างแท้จริง  
   ๒) ความพร้อมของคณะบุคคลยังไม่เพียงพอ 
   ๓) ความเข้าใจในการบริหารและการมีส่วนร่วมยังไม่ชัดเจน 
   ๔) ขาดการบริหารในเชิงสร้างสรรค์  



๑๐ 

 

 ๓. ปัจจัยที่ท าให้ ๕ ประเทศมีความก้าวหน้าทางด้านคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
  ๓.๑ มีการทบทวนและพัฒนาวิสัยทัศน์เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอยู่เสมอ เช่น 
วิสัยทัศน์ Education-Based ของญี่ปุ่น  
  ๓.๒ มีนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีชัดเจน เช่น โรงเรียนท่ีมีคุณภาพสูง
ควรจะมีลักษณะอย่างไร และพยายามจะให้ลักษณะเหล่านี้เป็นมาตรฐานกลางเพื่อให้ท้ังประเทศ
สามารถใช้ได้ พร้อมมองไปในเชิงท่ีท้าทายด้วย เช่น Science Lab (ญี่ปุ่น)  NEMC (ไต้หวัน) เป็นต้น 
  ๓.๓ มีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย โดยพยายามให้ผู้เรียนได้เรียนจากง่ายไปหา
ยากทีละขั้นตอน รวมท้ังมีการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปด้วยกัน วิชาคณิตศาสตร์จะไม่เน้น
ทฤษฎีแต่จะเน้นปฏิบัติ และเน้นการเรียนให้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
  ๓.๔ มีการศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ท้ังนี้ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น 
ฮ่องกง จะมีการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนอยู่เสมอ เช่น Math/Spiral และ
Teach Less Learn More ของสิงคโปร์ Lesson Learned Approach ของญี่ปุ่น Science Park 
และ English Village ของไต้หวัน และ Science Literacy ของฮ่องกง  
  ๓.๕ มีหน่วยงานวิจัยดูแลหลักสูตรการสอน NIER , KEDI, KECI 
  ๓.๖ มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ถือว่าวิชาชีพครูมีโอกาสดีกว่าวิชาชีพอ่ืนๆ 
  ๓.๗ เน้นการบริหารเชิงผลลัพธ์ (Outcome-Based) ตามแผนที่วางไว้ 
  ๓.๘ มีวัฒนธรรมท่ีเน้นความเป็นเลิศในกิจกรรมการศึกษา 
  ๓.๙ ปลูกฝังความรักชาติ ความรับผิดชอบ และความเป็นผู้น า 

๔. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาไทย มี ๙ ประการ สรุปได้ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางการศึกษาในทุกมิติ  
  ๑.๑ ปฏิรูปหลักสูตรและพัฒนาเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน

ระดับชาติอย่างมีบูรณาการเพื่อสร้างอนาคตที่ดี สามารถน าคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้งาน
ในชีวิตประจ าวันเพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพสูง  

  ๑.๒ ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ในทันทีทันใดสู่ทุก
กลุ่มในระดับโรงเรียนและชุมชน  

  ๑.๓ พัฒนาโครงการย่อยในการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ การอ่าน และภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยมีงบประมาณสนับสนุน  

  ๑.๔ ส่งเสริมให้มีโรงเรียนเฉพาะทางเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  เร่งการส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
  ๒.๑ เพิ่มจ านวนครูภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในแต่

ละพื้นท่ีอย่างเพียงพอ และต้องกระจายคุณภาพสู่โรงเรียนในต่างจังหวัด  ท้องถิ่น  และต าบล
ในทันที  



๑๑ 

 

  ๒.๒ ลดช่องว่างการเรียนรู้ในโลกดิจิตอลระหว่างเมืองและชนบท  เพื่อให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง   

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การส่งเสริมความเข้มแข็งของประเทศให้นักเรียนมีความตระหนักในความ
เป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบสูงต่อความเจริญและก้าวหน้าของประเทศ  

  ๓.๑ ออกแบบหลักสูตรและทักษะส าหรับศตวรรษใหม่เพื่อพัฒนาหน้าท่ีพลเมือง
และศีลธรรม  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ วางระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติให้ก้าวหน้าท้ังคน เงินและองค์กร  

  ๔.๑ พัฒนาระบบการประเมินระดับชาติของครูและนักเรียน 
  ๔.๒ สร้างระบบการประเมินสมรรถนะด้านการเรียนการสอนของครู 
  ๔.๓ มีหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบวิเคราะห์  วิจัย  วางแผนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ เร่งการปฏิรูปการศึกษาด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในระดับการศึกษาภาคบังคับให้เป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้อย่าง
ก้าวกระโดด 

  ๕.๑ เร่งพัฒนาคุณภาพหลักสูตรรายวิชาท่ีบูรณาการความรู้และทักษะทางวิชาการ
กับทักษะชีวิต ให้นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในการด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพได้จริง  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ก าหนดการพัฒนาผู้เรียนอย่างเข้มข้นมีพลัง  
  ๖.๑ ครูควรพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาการ  สมรรถนะทางปัญญา  และ

สมรรถนะทางคุณค่าระดับสูง มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถตั้งค าถาม และหา
ค าตอบและวิธีการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ วางระบบการผลิตและพัฒนาครูอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง 
  ๗.๑ การผลิตครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานควรเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ด้านสมรรถนะของครูในสาขาวิชาอย่างชัดเจนตามระดับการศึกษา พร้อมระบุตัวชี้วัดคุณลักษณะท่ี
ต้องการอย่างชัดเจน 

  ๗.๒ ควรพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะด้านการเรียนการสอนของครูท่ี
เข้มแข็งและเป็นระบบ มาตรฐานการเรียนการสอนของครู หรือการสอบวัดระดับความสามารถ
ทางด้านการเรียนการสอนของครูพร้อมตอบแทนพิเศษกับครูท่ีมีคุณภาพการสอนสูง เพื่อยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูให้สูงขึ้น  

  ๗.๓ ควรส่งเสริมวัฒนธรรมการขับเคลื่อนครูให้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ  มี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรม โดยสร้างเครือข่าย Professional Learning Communities 
(PLCs)  

  ๗.๔ มีนโยบายระยะยาวในการพัฒนาครูโดยตรง  



๑๒ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมให้เป็นชุมชนแห่ง
การศึกษา 

  ๘.๑ ควรออกแบบหลักสูตรท่ีเน้นการต่อยอดความรู้เดิมท่ีเรียนมาแล้ว โดยใช้ 
แนวคิดแบบ Spiral Approach  

  ๘.๒ ควรออกแบบหลักสูตรคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ “การเข้าใจคณิตศาสตร์” 
(The Math Understanding Model)  

  ๘.๓ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาควรร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนท่ี
มีการปฏิบัติการดี (Best Practice) ในด้านใดด้านหนึ่ง และจัดให้โรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียน
แกนน า  (Master School)  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์ 
  ๙.๑ กระจายอ านาจให้เกิดการคิดตัดสินใจและด าเนินงานได้อย่างจริงจัง ใน

สถานศึกษา 
  ๙.๒ เร่งพัฒนาแนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Creative and 

Productive Education) ให้เกิดขึ้นในองค์กรของการบริหารการศึกษา  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอเสนอข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาการจัด

การศึกษาของประเทศไทย บนข้อมูลพื้นฐานของการจัดการศึกษา ๕ ประเทศ คือ ญี่ปุ่น เกาหลี 
ไต้หวัน สิงคโปร์และฮ่องกงต่อสภาการศึกษาเพื่อโปรดทราบ 
 
การพิจารณา 
 นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 ๑) ต้องจัดระบบการแข่งขัน (Competition) ให้ชัดเจนในระบบการศึกษา โดยท าอย่างไร
จะสามารถจัดอันดับรายวิชาให้ชัดเจนท้ังประเทศได ้
 ๒) ต้องมีมาตรฐานกลางอย่างแท้จริง โดยยอมรับให้มสี่วนท้องถิ่นเข้ามาผสมผสาน ได้  

๓) ต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm) ให้ได้ โดยต้องเพิ่มเงินเดือนครูให้สูงขึ้น โดยท า
อย่างไรท่ีจะสามารถระดมทุนจากแหล่งอื่น เช่น ภาคเอกชน เป็นต้น  

๔) ต้องเชื่อมโยงการเรียนของผู้เรียนกับความก้าวหน้าของครูอย่างเป็นรูปธรรม โดยการ
วัดผลการเรียนอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง  

๕) ต้องมีการบูรณาการการเรียนการสอนในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน ตั้งแต่บ้านและ 
สังคมโดยรวม ใหเ้ดินไปในทิศเดียวกัน  

ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ มีความเห็นว่ารายงานผลการวิจัย เรื่อง นโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกขององค์กรระดับนานาชาติ เป็น
รายงานท่ีดีและมีค าส าคัญท่ีพูดถึงจ านวนมาก เช่น คิดใหม่ คิดใหญ่ มองไกล ก้าวกระโดด ความ
เป็นเลิศ และเทคโนโลยี เป็นต้น ค าเหล่านี้เป็นค าท่ีแสดงถึงความใฝ่สูง แต่จะมีวิธีด าเนินการตาม
ค าส าคัญเหล่านี้อย่างไร  



๑๓ 

 

รายงานการวิจัยนี้ใช้ความส าเร็จในการเรียนรู้ (Learning Achievement) สถิติตัวเลข 
และความสามารถในการแข่งขันเป็นฐานในการคิด ในขณะท่ีการจัดการศึกษาของไทยอยู่บนทาง
สองแพร่งท่ีมีลักษณะของถนนสายเดียวกันแต่สองช่องทาง เป็นการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นคน
ไทยท่ีแข็งแกร่งมีคุณภาพ กับการศึกษาเพื่อสร้างพลโลกและสมาชิกของอาเซียน ข้อเสนอนโยบาย
ท่ีได้จากผลการวิจัยข้อท่ี ๙ คือการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์ เป็นนโยบายท่ีส าคัญ
ท่ีสุด และข้อเสนอนโยบายข้อนี้จะท าให้นโยบายส่วนท่ีเหลืออีก ๘ ข้อประสบความส าเร็จ ท้ังนี้ควร
เร่งพัฒนาการบริหารจัดการทางการศึกษา  ในกลยุทธ์ท้ัง ๓ ข้อของข้อเสนอนโยบายข้อท่ี ๙ เป็น
ล าดับแรก และจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอนโยบายส่วนท่ีเหลือ เพื่อให้กระทรวงและ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมกันจัดการศึกษาสามารถด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน  

กรรมการสภาการศึกษาควรท าหน้าท่ีในการติดตามประเมินผลรายงานวิจัยทุกฉบับท่ี
น าเสนอต่อสภาการศึกษา ในการประชุมสภาการศึกษาครั้งท่ีผ่านมา มีการเสนอยุทธศาสตร์การ
กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของ
เอกชนในการจัดการศึกษา กรณีท่ีมีการเสนอให้ใช้วิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรมเป็นแกนในการ
พัฒนาหลักสูตร เป็นเรื่องท่ีมีความพยายามมานานแต่ไม่สามารถท าให้ประสบความส าเร็จได้ 
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ในปัจจุบันให้ความส าคัญเฉพาะวิชาหลัก คือ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเป็นพลโลกและพลเมืองอาเซียน ดังนั้น
จึงมีข้อขัดแย้งในนโยบายและกลยุทธ์ของงานวิจัยนี้ สภาการศึกษามีผลงานวิจัยท่ีดีหลายเรื่อง จึง
ควรมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยเหล่านั้น แล้วสรุปอย่างน้อย ๓ ประเด็นท่ีตอบโจทย์การศึกษา
เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ โดยเฉพาะหากจะแจก tablet แก่เด็ก ป. ๑ 
ทุกคน จะต้องมีระบบการบริหารจัดการ ระบบนิเทศ และติดตามผลทุกเรื่องท่ีเสนอจะต้องมี
วิธีการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา และระบบการนิเทศติดตามประเมินผลด้วย   

ศาสตราจารย์ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ มีความเห็นว่ารายงานการวิจัย เรื่อง นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ เป็น
การศึกษาจากประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ไทยอาจจะด้อยกว่า
ประเทศท่ีศึกษามา  หากจะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ควรน าไปใช้ด้วยความระมัดระวัง  
รายงานการวิจัยฉบับนี้ยังไม่ได้น าผลจากรายงานของแม็คคินซีย์ (McKinsey Report) ท่ีออกมา
เมื่อปลายปีท่ีผ่านมามาผนวกรวมไว้  รายงานของแม็คคินซีย์ ได้จัดอันดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ไทยไว้ท่ีระดับต่ าสุดคือ poor ซึ่งถือว่าเป็นประเทศท่ีด้อยพัฒนาท่ีสุด ท้ังท่ีประเทศไทยให้
ความส าคัญกับการศึกษาและมีการลงทุนทางการศึกษาค่อนข้างสูง   

ท้ังนี้ มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑) ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางการศึกษา ควรใช้ค าท่ี

กว้างและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากกว่า เช่น ความเข้มแข็ง เพราะความเป็นเลิศเป็นส่วน
หนึ่งของความเข้มแข็ง และสามารถพัฒนาส่วนท่ีอ่อนแอให้เข้มแข็งขึ้นมาได้  



๑๔ 

 

๒) ประเด็นส าคัญท่ีสุดท่ีรายงานฉบับนี้ควรเพิ่มเติม คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคม รายงานฉบับนี้เน้นเฉพาะการศึกษาในระบบ แต่การศึกษาในอนาคตเป็นรูปแบบการศึกษา
ตลอดชีวิต และการศึกษานอกระบบ ซึ่งมีส่วนส าคัญมากในช่วงเริ่มต้นของชีวิต ในรายงานการวิจัย
นี้ มีกรณีตัวอย่างหลายประเทศท่ีสนับสนุนเรื่องการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เช่น 
ประเทศเกาหลี มีการส่งเสริมการอ่านหนังสือร่วมกับครอบครัว ประเทศฮ่องกงสนับสนุนให้มี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประเทศไต้หวันส่งเสริมให้นักเรียนสื่อสารกับสมาชิกในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เพราะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเป็น ๑ ใน ๓ หลักท่ีส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ีสอง นอกเหนือจากเรื่องโอกาสและคุณภาพ ดังนั้นควรเพิ่มยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคมเป็นยุทธศาสตร์ต่างหาก หรือน าไปรวมกับยุทธศาสตร์อื่นๆ เช่น 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเร่งส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคม หรือยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาและสิ่งแวดล้อม ควรเน้น
เรื่องสถานศึกษาและสิ่งแวดล้อมท่ีทุกภาคส่วนในสังคมจะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือด าเนินการ หรือ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ การบริหารจัดการ ควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาคชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการการศึกษา  

๓) ควรใช้ผลจากการศึกษาวิจัยขององค์กรระหว่างประเทศท่ีมีความทันสมัยมา
เปรียบเทียบกัน เช่น ผลการศึกษาของสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการจัดการ (IMD : 
International Institute for Management Development) ปีล่าสุด แทนใช้ผลการศึกษาวิจัย
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือควรใช้ผลการศึกษาของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA : 
The Program for International Student  Assessment ) ท่ีทันสมัยมากกว่าปี ค.ศ. ๒๐๐๙  

รองศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ มีความเห็นว่ารายงานฉบับนี้ให้ข้อมูลท่ีน่าสนใจ
และเสนอกลยุทธ์เชิงรุกมาก โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ๓ ประการ ดังนี้  

๑) รายงานฉบับนี้ยังเน้นเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอนของครูค่อนข้างน้อย ประเทศ
ไทยมีการปฏิรูปการศึกษามา ๒๐ ปี มีความภาคภูมิใจท่ีสามารถเปลี่ยนจากการเรียนการสอนมา
เป็นการเรียนรู้ แต่นักเรียนไทยท่ีไปเรียนท่ีประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียมีความเห็นว่าการเรียน
การสอนในประเทศไทยได้แค่เรียนรู้ไม่ได้เรียนใช้  ดังนั้นจึงควรเน้นเป็นพิเศษเรื่องการปฏิรูปการ
เรียนการสอนของครู และให้ครูจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ได้โดยไม่เน้นการท่องจ า ขณะนี้ผู้เรียนต้องการให้มีการสร้างแรงบันดาลใจมากกว่า
แรงจูงใจ ครูต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ เพราะเด็กมีขีดความสามารถในการจะ
พัฒนาตนเองให้สูงขึ้นได้ ดังนั้นควรปฏิรูปการเรียนการสอน โดยเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้เรียนมีเป้าหมายท่ีมีคุณธรรมเป็นฐาน และมีความกระตือรือร้นท่ีจะท าสิ่งท่ีมีคุณค่าต่อสังคม ให้มี
ความสมดุลระหว่างเป้าหมายส่วนตัวกับเป้าหมายส่วนรวม  ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
แข่งขัน  ควรจะต้องเป็นการแข่งขันท่ีควบคูไ่ปกับความร่วมมือตามแนวการพัฒนาท่ียั่งยืน  

๒) ในรายงานหน้า ๑๗ ท่ีเขียนว่ามีการรับครูไม่ตรงวุฒิ และมีการขาดแคลนครู จาก
รายงานการประเมินผลนักเรียนนานาชาติของ PISA พบว่าคนไทยอยู่ในกลุ่มระดับท่ีต่ าสุด ซึ่ง



๑๕ 

 

อาจจะมีสาเหตุหลายประการ เช่น มีการเปรียบเทียบโรงเรียนท่ีมีคอมพิวเตอร์มากกับโรงเรียนท่ีมี
คอมพิวเตอร์น้อย จากผลการสอบของ PISA เด็กท่ีอยู่ในโรงเรียนท่ีมีคอมพิวเตอร์มาก สอบได้
คะแนนต่ ากว่าโรงเรียนท่ีมีคอมพิวเตอร์น้อย ดังนั้นอาจน าการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับ
ใช้กับนโยบายเรื่องการแจก tablet ให้นักเรียนป.๑ ว่า tablet สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้หรือไม่  

๓) การขอคืนอัตราก าลังท่ีเกษียณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควร
ปฏิรูปการบริหารอัตราก าลัง โดยควรขอคืนอัตราก าลังก่อนท่ีครูจะเกษียณ ไม่ควรรอให้ครูเกษียณ
ก่อนจึงจะขอคืนอัตราก าลัง เพราะครเูกษียณเดือนกันยายน ท าให้ขาดแคลนครูตั้งแต่เดือนตุลาคม
จนถึงเดือนพฤษภาคมของปีงบประมาณถัดไป ดังนั้นควรจัดท าข้อมูลและบริหารอัตราก าลังเชิงรุก
ก่อนถึงเดือนกันยายน และด าเนินการเรื่องขอคืนอัตราก าลังจากคณะกรรมการก าหนดเป้าหมาย
และนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ก่อนท่ีครูจะเกษียณในเดือนกันยายน  

นายอ าพล จินดาวัฒนะ เสนอความเห็น สรุปได้ดังนี้ 
๑)  การพิจารณาการศึกษาแบบองค์รวมควรให้ความส าคัญเรื่องศิลปะท่ีมนุษย์จะต้องมีท้ัง 

๒ ด้านควบคู่กันไป ศิลปะไม่ใช่วิชาวาดเขียน ศิลปะคือสุนทรียะเพื่อศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้ถึงความ
จริง ความดี ความงาม เพื่อขัดเกลาความหยาบไปสู่ความละเอียดและประณีต เพราะมนุษย์มี ๒ 
ส่วนคือความเก่งกับความเป็นเลิศ จะแข่งขันให้เป็นคนเก่งได้ต้องมีสุนทรียะ หากคิดแบบแยกส่วน 
สุนทรียศาสตร์จะหายไป ขณะนี้ประเทศต่างๆให้ความส าคัญกับวิชาภาษาอังกฤษมาก โดยไม่ให้
ความส าคัญกับภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศไทยเรียนภาษาเพื่อนบ้านน้อยมาก ในขณะท่ี
ประเทศเพ่ือนบ้านพยายามเรียนรู้ภาษาไทย ดังนั้นการเรียนภาษาต่างชาติท่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็น
สิ่งจ าเป็น เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากการศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนการสอนในประเทศเวียดนาม พบว่าเด็กนักเรียนและครูของเวียดนามมีระเบียบวินัยสูง
มาก เวียดนามจึงสามารถพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและน าประเทศอื่นในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ดังนั้นจึงควรพิจารณาการศึกษาแบบองค์รวมท้ังระบบ ไม่ใช่พิจารณาเพียงด้านใด
ด้านหนึ่ง 
 ๓) การจัดการศึกษาในปัจจุบันเป็นไปเพื่อการแข่งขัน เพื่อความเป็นเลิศ โดยไม่ได้พิจารณา
ถึงการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งของฐานรากชุมชนท่ีจะเรียนรู้ตัวตน รู้ชีวิต รู้ชุมชนของตนเอง 
การศึกษาจึงกลายเป็นการผลิตหรือการสอนให้เข้าสู่ระบบสายพาน ขณะนี้มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหลายแห่งปรับปรุงหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เด็กกลับไปสู่ชุมชน เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 
 ๔) ข้อเสนอยุทธศาสตร์ทุกข้อดีแล้ว แต่ขาดยุทธศาสตร์น าคือ ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
ความคิดเรื่องการศึกษา เพราะการปฏิรูปความคิดคือหัวใจส าคัญของยุทธศาสตร์ท้ังปวง ควรต้อง
ปฏิรูปความคิดเรื่องการศึกษาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น 
การศึกษาหมายถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกท่ี ทุกเรื่อง ทุกเวลา การจัดการศึกษาจึงต้องเปลี่ยน
ใหม่โดยสิ้นเชิง ไม่ใช่ใช้ระบบเดิม 



๑๖ 

 

 
 ๕) การปฏิรูปโครงสร้างการจัดการศึกษา จะต้องใช้ยาท่ีแรงพอหรือมีการผ่าตัด ไม่เช่นนั้น
จะไม่เกิดสิ่งใหม่ๆ เพราะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันการศึกษาไทยมีปัญหาเรื่องระบบและโครงสร้าง
การจัดการศึกษาของชาติ ถ้าปฏิรูปแต่ความคิด โดยท่ีระบบและโครงสร้างไม่เอื้อ จะไม่เกิดผล  
ดังนั้นยุทธศาสตร์น าประการท่ี ๑ คือต้องปฏิรูปความคิดเรื่องการศึกษา และประการท่ี ๒ ต้อง
ปฏิรูปโครงสร้างการจัดการศึกษา  

  รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายนคร ศิลปอาชา) มีความเห็นสรุปได้ดังนี้  
๑) กระทรวงแรงงานมีนโยบายท่ีชัดเจนในการผลักดันให้เยาวชนเข้าสู่ระบบโรงเรียนให้

มากท่ีสุดตามนโยบายเรียนฟรี ๑๒ ปี แต่เมื่อพิจารณาผลการประเมินของ PISA หรือ IMD แล้ว 
พบว่าคุณภาพการศึกษาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของไทยต่ ากว่ามาตรฐาน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่า
เป็นห่วง ปัจจุบันเด็กทุกคนเข้าสู่ระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ท าให้ตลาดแรงงานขาด
แรงงาน แต่การศึกษาก็ยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามท่ีคาดหวัง ดังนั้นจึงควรมีวิธีแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  

๒) ควรจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของยุทธศาสตร์ และก าหนดเป้าหมายเวลาในการ
ด าเนินการให้ชัดเจน  
 ๓) สิ่งท่ีจะท าให้คนมีการศึกษาดีคือ คือ วิธีการสอนท่ีสอนให้เยาวชนคิดเป็น ให้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งท่ีประเทศไทยต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน คือคุณภาพครูและวิธีการสอนของครู สอน
ให้คิดเป็นและสอนให้รักตัวเอง เพราะการรักตัวเองจะท าให้สามารถพัฒนาตัวเอง 
 ๔) การมีส่วนร่วม โดยเริ่มจากนโยบายบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ควรเอาสถาบันเหล่านี้มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์  ส่วนยุทธศาสตร์เรื่องห้องเรียนไม่ทันสมัย คงไม่สามารถสร้างห้องเรียนให้
ทันสมัยได้พร้อมกันทีเดียว สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดคือวิธีการเรียนการสอน โดยครูต้องมีคุณภาพ มีวิธีการ
สอนให้เด็กได้รู้จักการให้บริการต่อชุมชน ท าประโยชน์ให้สังคม 
 ๕) เห็นด้วยท่ีว่าการใช้ค าว่าความเป็นเลิศไม่เหมาะสม ควรเปลี่ยนเป็นค าว่าความเข้มแข็ง
หรือมีการปฏิบัติที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๖) ประเทศไทยในปัจจุบัน มีนโยบายการเกษียณอายุก่อนก าหนดท าให้เกิดการสูญเสีย
ทรัพยากรด้านการศึกษา บางคนเก่งและมีประสบการณ์ เรียนจบระดับดุษฎีบัณฑิต มีองค์ความรู้ 
แต่พอเกษียณแล้ว ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ท่ีได้ศึกษามา กระทรวงศึกษาธิการควรจะมี
หน่วยงานคลังสมอง หรือโครงการครูจิตอาสา เพื่อทดแทนครูท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถสร้างได้ยาก ไป
สอนตามโรงเรียนในชนบทท่ีอยู่ห่างไกล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานได้มีการ
ด าเนินการเรื่องนี้แล้ว  

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ มีความเห็นโดยสรุปได้ ดังนี้ 
๑)  ควรยอมรับความหลากหลาย บางโรงเรียนอาจจัดการเรียนการสอนโดยเน้นวิชาหลัก

คือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บางโรงเรียนเน้นด้านภาษา บางโรงเรียนเน้นชุมชน โดยในความ



๑๗ 

 

หลากหลายนั้นทุกโรงเรียนมีตัวเน้นและตัวเสริม เพราะมนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้ถึงความจริงของ
โลกวิทยาศาสตร์ รวมท้ังต้องเรียนรู้สุนทรียศาสตร์ คือ ความงาม ความดี  หรือจิตอาสาท่ีหลาย
โรงเรียนท าในลักษณะของโรงเรียนวิถีพุทธอยู่แล้ว  ควรปล่อยให้โรงเรียนท่ีมีศักยภาพมีอิสระใน
การด าเนินงาน เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และรัฐควรปรับ
ระบบการบริหารจัดการการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้โรงเรียนแบบไม่เท่ากัน เพราะโรงเรียนมี
ลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกัน ควรยอมรับความหลากหลายและพัฒนาให้ความหลากหลายเกิดขึ้น
ในสังคมไทย  

๒)  ควรศึกษาสิ่งท่ีดีและขยายผลไปในวงกว้าง เช่น การเน้นการเรียนการสอนด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีเริ่มจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และขยายไปยังโรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้ครบทุกจังหวัด โดยให้ค่าตอบแทนครูเหมือนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ก็จะท าให้ได้ครูเก่งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หรือได้ครูท่ีมีคุณภาพมาสอน 

นายอ านาจ กุสลานันท์  มีความเห็นสรุปได้ดังนี้ 
๑) จากการประเมินผลโครงการ PISA (Program for International Student Assessment)  

วิชาคณิตศาสตร์ของประเทศไทยอยู่อันดับท่ี ๓๒ จาก ๔๑ ประเทศ ซึ่งถือว่าอยู่ในอันดับเกือบ
สุดท้าย แต่ตามข่าวพบว่าเด็กไทยไปแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์โอลิมปิค ได้เหรียญเงินหรือเหรียญ
ทองค่อนข้างมาก ซึ่งตรงข้ามกับผลการวิจัยท่ีออกมา    

๒) ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ กีฬา เพราะสมองท่ีดีจะต้องอยู่ในร่างกายท่ี
สมบูรณ์ ในยุโรปและอเมริกาเน้นเรื่องนี้เป็นหลัก ดังนั้นประเทศไทยควรให้ความส าคัญกับกีฬา 
เพื่อท าให้ไทยเป็นผู้น าด้านการกีฬา เพราะคนไทยมีศักยภาพด้านการกีฬาไม่ด้อยไปกว่าประเทศ
อื่น รวมท้ังควรส่งเสริมเรื่องดนตรีให้เป็นรูปธรรม เพราะดนตรีนอกจากจะท าให้สุขภาพจิตดีแล้ว 
ยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้อีกด้วย   

๓) การพัฒนาเด็กพิเศษ ขณะนี้มีเด็กพิเศษจ านวนมาก เช่น เด็กออทิสติก ท่ีไม่ได้เข้ารับการ
รักษา ท าให้ขาดโอกาสในการเรียนจ านวนมาก เพราะเด็กบางคนสามารถรักษาและพัฒนาได้ เด็ก
ท่ีมีความสามารถพิเศษบางคน อาจท าบางเรื่องได้ดีกว่าคนปกติ จึ งควรให้การดูแลเป็นพิเศษ 
รวมท้ังเด็กท่ีพิการทางสายตา ทางหู และทางร่างกายก็ควรจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วย 
เพราะว่าเด็กท่ีผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นออทิสติกหรือพิการก็ตาม ถ้าเป็นกลุ่มท่ีมีฐานะดี จะสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ หากเป็นกลุ่มท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี จะขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง   

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสียงหลาย) มีความเห็นสรุปได้ ดังนี้ 
๑) รายงานผลการวิจัยฉบับนี้บอกสถานะคุณภาพการศึกษาไทยได้ อย่างชัดเจน 

คณะกรรมการสภาการศึกษาจึงต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่ออย่างรอบคอบ กรรมการหลายคนเสนอ
เรื่องการมีส่วนร่วมซึ่งมีความส าคัญมาก ควรจัดประชุมเฉพาะกลุ่มเพื่อพิจารณารายยุทธศาสตร์ 
และวิเคราะห์ว่ากระบวนการปฏิรูปการศึกษา ควรมีภาคเอกชนหรือทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
และมอบหมายความรับผิดชอบให้แต่ละภาคส่วนอย่างชัดเจน จะท าให้สามารถขับเคลื่อน



๑๘ 

 

ยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอนโยบายดังกล่าวได้ รายงานการศึกษาหลายฉบับท่ีเกิดขึ้นจากการประชุม
สภาการศึกษา เช่น ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการจัดการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตรก์ารปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา เป็นต้น ควรน ามาผนวกและหาข้อสรุปเพื่อแบ่ง
เบาภาระให้แต่ละภาคส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย  

๒)  การส่งเสริมการศึกษาทางเลือกหรือการสร้างบรรยากาศในกระบวนการเรียนการสอน 
ขณะนี้หลักสูตรแกนกลางยังไม่สามารถท าให้ครูมีทักษะในการสอนและน าเนื้อหาในหลักสูตร
ท้องถิ่นเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษาได้ เนื่องจากเกิดปัญหาอุปสรรคของกฎระเบียบบริหาร
ราชการ จึงควรมีทางเลือกส าหรับการก าหนดเนื้อหาวิชาท่ีจะเรียนภายใต้กรอบหลักสูตร โดยมี
วิธีด าเนินการ ๓ ประการคือ ๑) ยอมรับท่ีจะให้น าความรู้จากท้องถิ่นเข้ามาอยู่ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ๒) การท าให้เกิดทักษะต่อกระบวนการท่ียอมรับ บางครั้งระบบราชการอาจ
ไม่สามารถให้ครูตามแบบท่ีทางราชการต้องการไปสอนในพื้นท่ีห่างไกลได้ และ ๓) ควรให้ครูใน
ท้องถิ่นซึ่งมีวุฒิการศึกษาไม่พอ แต่มีประสบการณ์ชีวิตและสามารถถ่ายทอดการเรียนรู้  สามารถ
เข้าไปสอนในพื้นท่ีห่างไกลได้ 
 ๓) เห็นด้วยกับข้อเสนอท้ังหมด แต่ควรมีวิธีท าให้การจัดการเรียนการสอนกับการใช้ชีวิต
จริงสอดคล้องสัมพันธ์กัน และสามารถน าความรู้จากสิ่งท่ีเรียนไปปรับปรุงในชีวิตจริงได้ ตัวอย่าง
ดีๆ ท่ีเกิดขึ้นจากความสามารถของครูหรือสถานศึกษาหรือการร่วมมือระหว่างสถานศึกษาเพื่อ  
เชิดชู ยกย่องครู และเผยแพร่ออกไปจะท าให้เกิดการเลียนแบบสิ่งท่ีดีและน าสิ่งท่ีดีๆ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  และควรสามารถน าสิ่งท่ีได้จากประสบการณ์จริงในชีวิตมาประเมินผล 
ดังนั้นการเน้นเรื่องการพัฒนาการฝึกทักษะควบคู่กับการเรียนในห้องเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยควร
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา และส่งเสริมให้คณะกรรมการระดับ
โรงเรียนมีความเข้มแข็ง และปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มตามศักยภาพ เพราะยังมีภาคเอกชนท่ี
ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แต่หากมีปัญหาอุปสรรคตรงระบบราชการท่ีไม่เอื้อ
ประโยชน์ให้การบริหารจัดการเกิดความคล่องตัว ควรให้สถานะทางสังคมของการให้บริการชุมชน
ด้วยจิตส านึกสาธารณะ เช่น กระทรวงสาธารณสุขจะใช้วิธีการบริหารโรงพยาบาลในลักษณะของ
การปรึกษาหารือระหว่างเจ้าหน้าท่ีแต่ละฝ่ายในแต่ละวัน แต่ละช่วงเวลา  โรงเรียนควรใช้ทักษะ
เหล่านี้มาช่วยบริหารจัดการเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษามากขึ้น ดังนั้นเนื้อหาการเรียนกับ
การมีส่วนร่วมและการถอดบทเรียนจากสิ่งดีๆ โดยมีระยะเวลาเป้าหมายในการติดตามต่อเนื่อง
อย่างชัดเจน  จะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ท่ีเสนอได้ 
  
มติที่ประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ โดยประธานมอบหมายให้คณะผู้วิจัยปรับแก้รายงานการวิจัยฯ ตาม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมให้สมบูรณ์ ก่อนท่ีจะเผยแพร่ให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป 



๑๙ 

 

 หลังจากนั้น ประธานได้แจ้งท่ีประชุมทราบว่า ส าหรับการประชุมครั้งต่อไป เมื่อประธาน
คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่เข้ารับหน้าท่ีแล้ว ฝ่ายเลขาฯจะจัดเตรียมวาระเพื่อ
ขอนัดหมายวันเวลาจากประธาน และจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
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       นางนันทิชา     แจ่มนุราช 
       ผู้จดรายงานการประชุม 
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       รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
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